

Số: 41/BC - HĐND

Thị trấn Đăk Glei, ngày 25 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND thị trấn 6 tháng đầu năm Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-TTHĐND ngày 28/12/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Công văn số: 32/TTHĐND-CVĐăk Glei, ngày 21 tháng 6 năm 2024. Về việc báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2024

Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND thị trấn 6 tháng đầu năm 2024 và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 cụ thể như sau.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Về địa lý:

Thị trấn Đăk Glei là địa bàn nằm ở trung tâm huyện Đăk Glei, có tổng diện tích tự 9.358,78ha, địa hình chủ yếu là đồi núi. Toàn thị trấn có 9 thôn với 1.751 hộ bằng 6.671 khẩu; trong đó dân tộc thiểu số chiếm 61,5%.

2. Về cơ cấu tổ chức HĐND:

- Đại biểu HĐND thị trấn khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đầu nhiệm kỳ có 23 vị đại biểu, đến thời điểm hiện tại còn 20 đại biểu, có 03 đại biểu xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND¹.

- Trong đó: Đại biểu nữ là 07 vị; đại biểu là người dân tộc thiểu số 12 vị; đại biểu là Đảng viên 16 vị; đại biểu ngoài Đảng 04 vị; đại biểu có tín ngưỡng tôn giáo 05 vị.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THỊ TRẤN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024.

1. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp: Để chuẩn bị cho các kỳ họp Thường trực HĐND thị trấn đã chủ động xây dựng Chương trình² tổ chức Hội nghị Liên tịch giữa HĐND – UBND – UBMTTQVN thị trấn để thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp. Thường trực HĐND tham mưu cho Đảng ủy thị trấn Chương trình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thị trấn, nhất là kế hoạch phân bổ ngân sách Nhà nước và kế hoạch phân bổ chỉ tiêu kinh tế hàng năm.

2. Kỳ họp chuyên đề:

¹ Bà Nguyễn Thị Thương, ông Nguyễn Khắc Trúc và ông A Thê.

² Chương trình số 09/CTr-HĐND ngày 19 tháng 03 năm 2024 của HĐND thị trấn, về tổ chức Hội nghị liên tịch giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN thị trấn thống nhất nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND thị trấn khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để giải quyết các công việc của HĐND giữa 02 kỳ họp thường lệ trong năm 2024 Thường trực HĐND thị trấn đã tổ chức 01 kỳ họp chuyên đề HĐND thị trấn, tại kỳ họp đại biểu đã biểu quyết thông qua 01 Nghị quyết³. Việc xem xét, quyết định các vấn đề trong kỳ họp chuyên đề đã được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục như tại kỳ họp thường lệ.

2. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND thị trấn căn cứ Chương trình⁴ giám sát năm 2024, xây dựng Kế hoạch⁵, Đề cương và ra Quyết định⁶ thành lập đoàn giám sát, Thông báo thời gian giám sát⁷ gửi đến các đơn vị chịu giám sát, hai ban HĐND, các thành viên đoàn giám sát nghiên cứu và triển khai tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Thường trực HĐND cũng chỉ đạo hai Ban HĐND xây dựng Kế hoạch, Chương trình, lịch giám sát của ban và ra quyết định thành lập đoàn giám sát đồng thời tiến hành triển khai giám sát. Ngoài việc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, Thường trực HĐND còn tham gia giám sát trực tiếp đối với các công trình⁸ được triển khai xây dựng trên địa bàn thị trấn, qua giám sát đã kịp thời phát hiện những sai sót trong quá trình thi công. Bên cạnh đó Thường trực HĐND và hai Ban HĐND còn giám sát tại các kỳ họp của HĐND.

3. Công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo và đơn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND phối hợp với UBND thị trấn tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và ngày 22 hàng tháng, tổng số 25 đợt, có 01 lượt công dân⁹ đến liên hệ công việc.

4. Các hoạt động khác:

a. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND thị trấn với UBND thị trấn giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.

- Căn cứ vào mục 4, Điều 21 của Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005. Đã duy trì chế độ giao ban hàng tháng và quý, sau các buổi giao ban Thường trực HĐND ban hành thông báo Kết luận phân công công việc, xây dựng chương trình hoạt động của HĐND, các Ban và các Tổ HĐND thị trấn. Tham gia giao ban tháng của UBND và giữ chế độ hội ý thường xuyên với lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn.

³ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2024 của HĐND thị trấn về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị trấn khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông A Thê.

⁴ Chương trình số 06/CTr-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của HĐND thị trấn khoá XV, về việc ban hành Chương trình giám sát năm 2024.

⁵ Ban hành Kế hoạch số 21/KH-HĐND, ngày 18 tháng 03 năm 2024 của HĐND thị trấn Giám sát Chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý thu các loại phí, lệ phí chứng thực, đăng ký hộ tịch và các loại hợp đồng giao dịch khác trên địa bàn thị trấn năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.

⁶ Ban hành Quyết định số 05/QĐ-HĐND, ngày 18 tháng 03 năm 2024 của HĐND thị trấn về thành lập Đoàn giám sát năm 2024.

⁷ Thông báo số 42/TB-HĐND, ngày 06 tháng 6 năm 2024 của HĐND thị trấn thông báo về thời gian tổ chức Giám sát Chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý thu các loại phí, lệ phí chứng thực, đăng ký hộ tịch và các loại hợp đồng giao dịch khác trên địa bàn thị trấn năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.

⁸ Giám sát đường đi sản xuất thôn Đông Sông và công trình nước sinh hoạt Đăk Tau thôn Đăk Poi.

⁹ Công dân A Blê thôn Đăk Poi đến liên hệ công việc liên quan đến đất đai.

- Xem xét cho ý kiến các Tờ trình¹⁰ của UBND thị trấn. Dự các cuộc họp của 4 Thường trực, BCH Đảng bộ thị trấn, thường trực UBMTTQVN và các ngành đoàn thể của thị trấn.

- Tham gia với đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát về công tác triển khai thực hiện các dự án trồng rừng trên địa bàn huyện Đắk Glei từ năm 2021 đến năm 2023; Giám sát trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của cử tri và nhân dân năm 2023.

- Tham gia với đoàn giám sát của Kinh tế Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc tổ chức quản lý và hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện theo quy định của Luật hợp tác xã và các quy định liên quan năm 2023.

- Tổ chức Hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban và tổ trưởng các Tổ Đại biểu HĐND thị trấn được bầu tại các thôn.

- Trước các kỳ họp Thường trực chủ động xây dựng Chương trình, Kế hoạch phối hợp với UBND và UBMTTQVN thị trấn họp liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp.

- Sau các kỳ họp Thường trực HĐND chủ động xây dựng Chương trình, báo cáo đồng thời mời lãnh đạo UBND – UBMTTQVN thị trấn, hai Ban HĐND và các ngành có liên quan họp rút kinh nghiệm để đánh giá những mặt đã làm được, chưa làm được tại các kỳ họp và xây dựng kế hoạch khắc phục để làm tốt hơn tại các kỳ họp sau.

b. Hoạt động tiếp xúc cử tri:

- Hoạt động tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND thị trấn triển khai thực hiện đúng theo luật định, chủ động ban hành Kế hoạch¹¹, lịch Tiếp xúc cử tri đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN thị trấn chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND và Ban công tác Mặt trận các thôn chuẩn bị về cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức TXCT với đại biểu HĐND thị trấn; đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh trước và sau các kỳ họp, qua đó thông báo với các đại biểu HĐND và cử tri tại các thôn kết quả kỳ họp HĐND cấp tỉnh, huyện và kết quả kỳ họp HĐND thị trấn. Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ TXCT trước đồng thời tiếp thu, tổng hợp phân loại các ý kiến, kiến nghị¹² các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt TXCT sau để đề nghị lãnh đạo các cấp nghiên cứu trả lời cho cử tri.

c. Đối với hai Ban HĐND, Tổ Đại biểu và đại biểu HĐND:

Thường trực HĐND thị trấn luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với hai Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND thông qua các đợt giao ban tháng, quý, các hoạt

¹⁰ Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 25/6/2024 một số chủ trương và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn thị trấn Đắk Glei 6 tháng cuối năm 2024; Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 25/6/2024 về Quyết toán NSNN năm 2023.

¹¹ Kế hoạch số 20a/KH-HĐND ngày 09/01/2024 của HĐND thị trấn về Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND thị trấn khoá XV; Kế hoạch số 22/KH-HĐND ngày 24/04/2024 của HĐND thị trấn về Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND thị trấn khoá XV;

¹² Trong 6 tháng đầu năm 2024 Thường trực HĐND thị trấn phối hợp với UBMTTQVN thị trấn tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét trả lời. Đề nghị Tỉnh xem xét trả lời 01 ý kiến; Đề nghị Huyện xem xét trả lời 20 ý kiến; Đề nghị Thị trấn xem xét trả lời 24 ý kiến.

động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp để nắm bắt được tình hình hoạt động của đại biểu, gửi phiếu chất vấn đề đại biểu ý kiến tại kỳ họp.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Kết quả đạt được

6 tháng đầu năm 2024, hoạt động của Thường trực HĐND thị trấn đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn, đã triển khai các Nghị quyết của HĐND thị trấn đảm bảo đúng Luật và đúng Quy chế. Thường trực HĐND thị trấn đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành, phối hợp hoạt động giám sát với các tổ đại biểu HĐND thị trấn. Chất lượng hoạt động của Thường trực và các tổ đại biểu HĐND đã đi vào chiều sâu và có hiệu quả hơn. Đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 HĐND thị trấn khoá XV và kỳ họp Chuyên đề, tăng cường thực hiện chức năng quyền hạn của HĐND trong các hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của thị trấn, quan tâm đôn đốc các cơ quan chức năng thuộc UBND thị trấn giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Hoạt động giám sát của HĐND đã bám sát nội dung Chương trình của HĐND thị trấn năm 2024, phương thức giám sát đã có nhiều đổi mới theo hướng kết hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thị trấn với giám sát Chuyên đề, giám sát trực tiếp với giám sát qua ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tăng cường phối hợp giữa thường trực HĐND thị trấn với các tổ HĐND, kết quả giám sát đã được tổng hợp báo cáo kịp thời, đúng thời gian quy định. Các ý kiến kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND, các tổ HĐND sau giám sát được thông báo tới các đơn vị chịu sự giám sát và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Hoạt động giám sát việc giải quyết các kết luận sau giám sát của Thường trực HĐND thị trấn được quan tâm, chú trọng góp phần ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. Từ thực tế, thường trực HĐND thị trấn thu thập, tổng hợp được nhiều thông tin phục vụ cho công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND thị trấn và các ngành có liên quan tại các kỳ họp HĐND thị trấn.

Công tác tiếp công dân và đôn đốc giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của công dân được thực hiện thường xuyên theo luật định. Tuy nhiên có một số trường hợp kết quả giải quyết chưa được thỏa mãn, nên vẫn còn xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài. Đề nghị các cấp có thẩm quyền tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời các khiếu nại của công dân đúng theo quy định của pháp luật.

Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, ngoài tiếp xúc cử tri 01 cấp, HĐND huyện cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri được tiếp xúc hai cấp để phản ánh các ý kiến đến các cơ quan dân cử của Huyện và Tỉnh. Ngoài các buổi tiếp xúc cử tri theo quy định, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện và thị trấn đã tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp, để cử tri đối thoại với Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, thị trấn. Qua đối thoại người đứng đầu cấp ủy, qua đó đã giải đáp những vấn đề nhân dân còn thắc mắc theo đúng thẩm quyền.

Qua những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, những tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo trong nhiệm kỳ, để nâng cao chất lượng và hiệu quả tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Thường trực HĐND thị trấn sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng cử tri được dự buổi tiếp xúc, tăng cường công tác đối thoại giữa đại biểu HĐND thị trấn với cử tri, đi vào những vấn đề cụ thể, liên quan đến đời sống KT – XH ở các thôn làng. Sau tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND thị trấn cần phân loại rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri đúng lĩnh vực, đúng thẩm quyền, tổng hợp theo dõi và

đôn đốc giải quyết kịp thời. Tại các kỳ tiếp xúc sau kỳ họp để trả lời ý kiến cử tri, các cử tri có ý kiến trong đợt tiếp xúc cử tri trước được các tổ đại biểu HĐND và Ban công tác Mặt trận thôn mời đích danh để về dự tiếp xúc nghe trả lời các ý kiến của mình.

2. Tồn tại hạn chế.

- Hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban hội đồng nhân dân còn chậm so với kế hoạch đề ra.

- Công tác phối hợp tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các đợt TXCT chưa kịp thời.

- Công tác hội ý giữa Thường trực HĐND – UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN thị trấn sau các đợt TXCT để thống nhất phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết chưa được thường xuyên, do đó dẫn đến tổng hợp chông chéo hay tổng hợp gửi không đúng địa chỉ.

- Một số đại biểu vắng họp, vắng tham gia TXCT với tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện không có lý do.

3. Nguyên nhân.

- Trong quá trình triển khai hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban liên qua đến UBND và công chức chuyên môn, nhưng vì lý do khách quan nên hoạt động giám sát phải lui thời gian lại.

- Sau khi kết thúc các đợt TXCT, một số tổ đại biểu gửi biên bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chậm. Do đó việc tổng hợp của Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN thị trấn chưa kịp thời.

- Do công tác tổng hợp không kịp thời, nên việc hội ý giữa Thường trực HĐND – UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN thị trấn sau các đợt TXCT để thống nhất phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết chưa được thường xuyên, bên cạnh đó do tính chất công việc nên các đồng chí lãnh đạo UBND phải đi họp, chủ trì họp vì thế nên không thể hội ý kịp.

- Một số đại biểu vắng họp, vắng tham gia TXCT với tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện, có đại biểu không nhận được giấy mời, giấy triệu tập, nhưng cũng có đại biểu nhận được giấy mời, giấy triệu tập nhưng không tham gia và cũng không có lý do.

4. Giải pháp khắc phục

- Chủ động xây dựng Kế hoạch, Đề cương và ban hành Quyết định giám sát sớm để các đơn vị chịu giám sát chủ động thời gian và sắp xếp lịch công tác cho phù hợp.

- Chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn sau TXCT kịp thời gửi biên bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN thị trấn để kịp thời tổng hợp.

- Chủ động bố trí thời gian mời lãnh đạo UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN thị trấn sau các đợt TXCT để thống nhất phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

- Kịp thời thăm hỏi nắm bắt tâm tư, tình cảm của các đại biểu hay vắng họp, vắng tham gia TXCT để biết nguyên nhân, lý do và kịp thời chấn chỉnh trong thời gian tới.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ TRẤN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024.

1. Hoạt động giám sát: Thường trực HĐND xây dựng chương trình và tổ chức giám sát các nội dung theo Nghị quyết của HĐND thị trấn về Chương trình giám sát năm 2024 đã được ban hành.

2. Phối hợp với UBND - UBMTTQVN thị trấn họp Liên tịch để thống nhất về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức tốt kỳ họp cuối năm 2024 của HĐND thị trấn.

3. Phối hợp với UBMTTQVN thị trấn và các Ban HĐND xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp để đại biểu HĐND thị trấn báo cáo nội dung, chương trình và kết quả các kỳ họp HĐND thị trấn trong năm 2024.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát theo Chương trình đã ban hành.

5. Tham gia các hoạt động của đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tổ chức và đến công tác tại thị trấn.

6. Phối hợp với UBND thị trấn giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp trong năm 2024.

7. Tham dự các hội nghị, tập huấn, giao ban của thị trấn, huyện tổ chức có liên quan đến chức năng nhiệm vụ và khi được mời.

8. Nâng cao chất lượng các buổi tiếp dân, tiếp nhận các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

9. Xây dựng Chương trình tổ chức giao ban tháng, quý và 6 tháng cuối năm 2024.

Trên đây là báo cáo kết quả động của Thường trực HĐND thị trấn Đăk Gleih 6 tháng đầu năm 2024, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024.

Nơi nhận:

- HĐND huyện (B/c);
- Đảng ủy thị trấn (B/c);
- UBND - UBMT TT
- Đại biểu HĐND TT
- Lưu.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Phúc